

# Chợ đêm bên biển có gì mà du khách rần rần “chốt đơn” đêm Giáng sinh?

18:12 28/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày nào cũng “Vui như Tết” là không ít nhận định của du khách đã truyền tai nhau những ngày vừa qua, sau khi Vui-Fest Bazaar - chợ đêm bên biển đầu tiên tại Việt Nam chính thức hoạt động tại thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town, Phú Quốc.**



Mở cửa từ 16h - 24h hàng ngày, Vui-Fest Bazaar tựa như một mảng màu sôi động, góp thêm sức sống độc đáo cho thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town - “điểm đến đặc sắc của thế giới” tại Phú Quốc.



Với vị trí có 1-0-2: ôm trọn cung đường biển “lãng mạn như những thước phim” của đảo ngọc, “vài bước” đến show diễn công nghệ đa phương tiện nụ hôn của biển cả (Kiss of The Sea) hay cầu Hôn “siêu phẩm” đã thu hút đến gần 20.000 lượt khách chỉ sau hơn 1 ngày khai trương; đồng thời thừa riêng cho mình khung cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ; tọa độ “hiếm có khó tìm” của Vui-Fest Bazaar đủ khiến không ít chợ đêm nổi tiếng thế giới phải ghen tị.



Được phát triển dựa trên concept chợ đêm sáng tạo, không ngạc nhiên khi tại Vui-Fest Bazaar, vui vẻ, sáng tạo hiện hữu “trong từng hơi thở, từng nhịp sống”. Đó là cách chào đón du khách gần xa với những chiếc cổng chào, những tấm biển rực rỡ sắc màu nhiệt đới của hơn 40 kiosk quy tụ tại đây. Ở đó, từng chi tiết, từng hình họa đều có sức sống riêng, tựa như đang nhún nhảy, phiêu cùng âm nhạc và không khí tung bừng của những lễ hội và “đại tiệc” nghệ thuật vui tung trời suốt 365 ngày.



Vui-Fest Bazaar cũng đồng thời là khu chợ được phát triển theo hướng thân thiện với môi trường khi nói “không” với túi nilon và ống hút nhựa và luôn hướng đến tiêu chí sạch: sạch về cảnh quan và sạch về những chất liệu, nguyên liệu được sử dụng.



Cũng tại Vui-Fest Bazaar, sự lãng mạn, “quyến rũ” hay chất “nghệ” của những thị trấn hút hồn bên bờ biển Địa Trung Hải nước Ý đã được tái hiện qua từng cửa tiệm, những góc nghỉ ngơi, chiếc xe lưu động cho tới khóm hoa, bậc thềm... Khi màn đêm buông xuống, du khách còn được thưởng trọn vẻ đẹp cầu Hôn đẹp huyền ảo và “siêu thực” lung linh như một nét vẽ đầy phóng khoáng trên nền biển đêm.



Nhưng đâu chỉ có phần “nhìn” đầy sức hút, ngay từ khi khai trương, không ít du khách đã nô nức “rỉ tai” nhau câu hát ngẫu hứng “Tết Tết Tết Tết đến rồi, ngày nào cũng vui như Tết, nhờ những show diễn nghệ thuật đường phố hấp dẫn. Tâm điểm trong đó là show nhạc kịch đường phố loảng xoảng Show.



Lấy “thanh âm cuộc sống” làm chủ đề; lựa những món đồ rất “đời” như dụng cụ nhà bếp, dụng cụ chài lưới của ngư dân làm nhạc cụ và chọn xiếc đường phố làm “ngôn ngữ” trình diễn chính; các đạo diễn, biên đạo tài năng của Loảng xoảng show đã “phổ nhạc” cho những chất liệu sống vốn đã rất “thơ” của người dân làng chài, từ đó tạo nên một món “đặc sản” vui nhộn mà du khách phải sẵn đón hàng đêm.



Chưa dừng lại ở đó, VUI-Fest Bazaar còn nhắc nhớ du khách về “phong vị ngày Tết” bởi đây là nơi “tinh hoa hội tụ” với các gian hàng sản vật 4 phương, từ các món ăn đường phố 3 miền, trà sữa Đài Loan, đến Bia Thầy Tu, đồ ăn nhanh kiểu châu u, hay mỳ Kungfu đậm chất châu Á... Tất nhiên cũng không thể thiếu những món quà lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ vừa tinh xảo, vừa biết “kể” chuyện về đảo Ngọc, về tình yêu đối với hòn đảo xinh đẹp này.





Và đặc biệt, điểm làm nên chất “Tết” rõ nét nhất ở VUI-Fest Bazaar là tại đây, hàng đêm du khách có thể ngắm những màn pháo hoa đỉnh cao kéo dài tới 7 phút, sau mỗi show diễn Kiss of the Sea-Nụ hôn của biển cả. Đi chợ mà lại được “miễn phí” xem pháo hoa - đây chắc chắn là trải nghiệm “độc - đỉnh” mà trên thế giới, chắc chưa chợ đêm nào có được.



Trong những ngày đẹp nhất trong năm của đảo Ngọc này, Vui Phết còn được ưu ái tặng thêm biệt danh mới: chợ đêm “Vui hết nấc”. Phố đêm lung linh sắc đèn, giai điệu vui rộn ràng khắp mọi ngã đường, loạt chương trình nghệ thuật, ảo thuật đặc sắc và loạt thử thách có thưởng: bắn cung - đánh golf chill phết, kì tài kéo mì, bịt mắt đoán vị, tặng quà miễn phí... du khách đến chợ là mê mãi không muốn về.



Bởi vậy, không ngạc nhiên, VUI-Fest bỗng “nổi tiếng sau một đêm”, thu hút tới hàng chục ngàn lượt khách ghé vui chơi và mua sắm, trở thành từ khóa được săn lùng bậc nhất tại Phú Quốc.

“Mọi ngã đường đều dẫn về VUI-Fest” là cách ví von mà nhiều du khách hay người dân đến với Phú Quốc dịp này đều đồng tình. Và chắc chắn với sự sáng tạo, tính nghệ thuật, sức sống trẻ trung, một Vui Phết vui quên lối về sẽ không chỉ là không gian đáng nhớ mà còn góp phần thổi bùng sức sống về đêm, tô thêm sắc màu phồn hoa, sôi động cho đảo ngọc.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/cho-dem-ben-bien-co-gi-ma-du-khach-ran-ran-%E2%80%9Cchot-don%E2%80%9D-dem-giang-sinh>